



TOÀ GIÁM MỤC PHAN THIẾT

422 Trần Hưng Đạo

Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

☎ (84) 252 381 9560

E.mail : tgm_phanthiet@yahoo.com

THƯ MỤC VỤ ĐẦU NĂM MỚI 2025

Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế, quý Chứng sinh, quý Tu sĩ Nam nữ, quý Ông bà Anh chị em trong đại gia đình Giáo phận Phan Thiết.

Anh chị em thân mến,

1. Theo vòng luân chuyển của thời gian, chúng ta bước vào Năm mới 2025 với lễ Thánh Maria - Mẹ Thiên Chúa. Đây là một trong bốn đặc ân mà mỗi tín hữu vẫn luôn ca tụng và khẩn cầu trong kinh Kính Mừng: “*Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử*”. Niềm tin vào chức vị cao quý này của Đức Mẹ đã có từ những thế kỷ đầu trong Giáo hội. Mỗi khi cử hành lễ Thánh Maria – Mẹ Thiên Chúa, chúng ta tuyên xưng niềm tin vào vai trò cao cả, có một không hai của Đức Mẹ trong chương trình cứu rỗi nhân loại của Thiên Chúa.

Riêng đối với Giáo phận Phan Thiết, Thánh Maria - Mẹ Thiên Chúa, đã được chọn làm Bồn mạng của Giáo phận ngay từ khi thành lập. Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, Giáo phận đã không ngừng được Đức Maria - Thánh Mẫu Thiên Chúa, hằng nâng đỡ chở che. Để dâng lời tạ ơn Chúa cùng với Mẹ Maria và cầu nguyện cho Giáo phận, tôi mời gọi **quý Cha, quý Phó tế, quý Chứng sinh, quý Tu sĩ Nam nữ và quý Hội đoàn** trong Giáo phận tham dự Thánh lễ Mừng Bồn mạng Giáo phận, vào lúc 09g30 thứ Tư, ngày 01/01/2025, tại Nhà thờ Chính Tòa.

2. Chính thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã chọn ngày đầu Năm mới Dương lịch (01/01) làm Ngày Hòa bình Thế giới từ năm 1968. Bao lâu nhân loại còn nuôi lòng thù hận và sống ích kỷ, thì nền hòa bình thế giới vẫn còn bị đe dọa. Trong sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 58 năm nay, với chủ đề “*Xin tha nợ cho chúng con, xin ban bình an của Ngài cho chúng con*”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi: Các nước giàu xóa nợ cho các nước nghèo; tôn trọng và bảo vệ sự sống; đồng thời hãy sử dụng ít nhất một tỉ lệ cố định tiền đầu tư cho vũ khí để thành lập quỹ xóa đói, phát triển giáo dục và ứng phó với việc biến đổi khí hậu đang diễn ra trên thế giới.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ hy vọng cách mãnh liệt: “*Chớ gì chúng ta tìm kiếm hòa bình đích thực, được Thiên Chúa ban cho những tâm hồn không vũ trang: một tâm hồn không khẳng khăng tính toán cái gì là của tôi và cái gì là của bạn; một tâm hồn biến tính ích kỷ thành việc sẵn sàng đi đến với người khác; một tâm hồn không ngần ngại thừa nhận mình mắc nợ Thiên Chúa và vì vậy sẵn sàng tha thứ những món nợ đang đè nặng người khác; một tâm hồn vượt qua sự chán nản về tương lai bằng niềm hy vọng rằng mỗi người là nguồn lực để xây dựng một thế giới tốt hơn.*” (Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới, lần thứ 58).

Hưởng ứng lời mời gọi của Vị cha chung, mỗi người chúng ta hãy tích cực cầu nguyện cho nền hòa bình nhân loại. Đồng thời, ngay trong gia đình và cộng đoàn của mình, chúng ta cố gắng vượt qua những xung khắc, để hòa giải và tha thứ. Ngoài ra, chúng ta tiếp tục xây dựng hòa bình với công trình Tạo dựng qua việc trồng cây xanh, làm sạch môi trường, phân loại rác và xử lý nước thải nơi các giáo xứ và các gia đình.

3. Tiếp đến, cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta cũng chuẩn bị bước vào tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu trên toàn thế giới từ ngày 18 đến ngày 25/01/2025. Đây là điều Đức Thánh Cha Phanxicô đặc biệt quan tâm khi ban hành Sắc chỉ Năm thánh 2025. Ngài viết: *“Trong Năm Thánh sắp tới có một ngày kỷ niệm rất quan trọng đối với các Kitô hữu, đó là kỷ niệm 1.700 năm diễn ra công đồng đại kết đầu tiên, Công đồng Nicêa... Năm Thánh có thể là một cơ hội quan trọng để cụ thể hóa hình thức hiệp hành này, vốn được cộng đồng Kitô hữu ngày nay coi là một biểu hiện ngày càng cần thiết để đáp ứng tốt hơn trước tính cấp bách của việc truyền giáo.”* (Sắc chỉ Công bố Năm thánh Thường lệ 2025, số 17). Và trong lòng Năm Thánh 2025, nhân một sự trùng hợp đặc biệt như dấu chỉ về sự quan phòng của Chúa, tất cả Kitô hữu Đông phương và Tây phương sẽ cùng mừng lễ Chúa Phục Sinh chung một ngày (x. Vatican News 13/5/2024). Đây sẽ là cột mốc đáng ghi nhớ để mỗi người chúng ta thêm hy vọng vào việc cầu nguyện và nỗ lực dần thân cho sự hiệp nhất các Kitô hữu.

4. Sau cùng, những ngày cuối tháng Một sẽ là thời gian chúng ta đón Tết Cổ truyền Ất Ty. Ngoài những tất bật lo toan cho việc trang hoàng nhà cửa, chúng ta cũng hãy dành thời gian lắng đọng tâm hồn mình. Nhất là hãy hướng lòng lên Thiên Chúa trong những ngày đầu Xuân để tạ ơn Ngài về mọi ơn lành trong một năm qua, để cầu nguyện cho Ông bà Tổ tiên, và xin Chúa chúc lành cho những công việc chúng ta sẽ thực hiện trong Năm mới.

Trong niềm vui của những ngày Tết cổ truyền Dân tộc, tôi mời gọi anh chị em quan tâm chia sẻ đến những người kém may mắn xung quanh chúng ta. Cách cụ thể, các giáo xứ hãy tổ chức thăm viếng những người già cả, neo đơn và bệnh tật; trao gửi những phần quà gói trọn tình yêu thương đến các gia đình khó khăn; để mọi người đều có một cái Tết sum vầy, vui tươi và hạnh phúc.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Tàpao, xin Chúa ban nhiều ơn lành cho từng người, từng gia đình, từng cộng đoàn và cho toàn thể Giáo phận của chúng ta.

Mến chúc anh chị em mùa Giáng Sinh an lành, Năm mới nhiều ơn Chúa!

Lễ thánh Gioan Tông đồ, ngày 27/12/2024



Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Giám mục Giáo phận Phan Thiết